

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวสุธินี คหาปนะ	ทันตแพทย์หญิง	
2	นายกิตติคุณ ธรรมสุขุม	ทันตแพทย์	
3	นางสาวปรียาพร สมศักดิ์	ทันตแพทย์หญิง	
4	นางสาวเพชรรัตน์ นัตรมงคลกิจ	ทันตแพทย์หญิง	
5	นางสาวนริสา ปิติวัชรากุล	ทันตแพทย์หญิง	
6	นางสาวณัชชา ทศนพงศ์	ทันตแพทย์หญิง	
7	นางวิจิต ประเสริฐผล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	
8	นางตะวัน ยัมประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	
9	นางทิพวรรณ สังวร	นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ	
10	นางสาวสุนงยา เหวรรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	
11	นางเพาพงา โภกิลกนิษฐ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ	
12	นางปวีณา คำจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ	
13	นางปัทมา นงนวล	นักทรัพยากรมนุษย์ ชำนาญการ	
14	นางสุภาวรรณ ตรีราก็	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	
15	นายธรรมสิทธิ์ เพ็ชรศรีงาม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ	
16	นางสาวนภาพร พัฒนาเจริญชัย	นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ	
17	นางสาวฤดีรัตน์ สุนทรแสง	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
18	นางสาวธัญมิชา ดวงจิตศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	
19	นางสาวอนิตย์ โทณลักษณ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ	
20	นาง สุพัฒตรา บัวหิรัญ	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
21	นางสาวอัจฉรา อนันต์สกุล	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	
22	นางสาวเข็มจิรา เกรอด	นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ	
23	นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นหอม	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	
24	นางศิริกาญจน์ กาญจน โอฟารศิริ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
25	นางสาวกัญญา ของสันเทียะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
26	นางสาวอมรรัตน์ อำนวยสาร	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
27	นายณัฐวัฒน์ บุญธรรม	นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ	
28	นางสาวทริกานต์ มุ่งพยาบาล	นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ	
29	นางสาวกาญจนา คนดี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
30	นางสาวภาวิศา สำเนียงหงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	
31	นางนารินทร์ ฤกษ์ดี	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	
32	นายจักรพงษ์ สุภายุทธ	วิศวกร ปฏิบัติการ	
33	นางสาววิรัชฐา จงพูนผล	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
34	นางสาวพัชรียา ทานอก	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
35	นายสุริยะ ตีร์ราที	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	
36	นางสาวภาษิตา สอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
37	นายวิทวัส พันธุ์ศรี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
38	นางสาวเสาวนุช ภาสดา	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
39	นางสาวพัชชนิ วงศ์เตชะ	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
40	นางจิตาภรณ์ ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
41	นางสาวเทวิกา ภัคสังข์	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
42	นางสาวศิริสกนิน คุณวุฒิ	พยาบาล ปฏิบัติการ	
43	นางสาวรสสุคนธ์ สอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
44	นางสาวรสสุคนธ์ ชัยณะดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
45	นายชำนาญ เชื้อหวด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
46	นางสาวศิริวรรณ เกตุมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
47	นางสาวมณฑิรา ชันทำเงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
48	นางสาวณัฐพร โยธาแข็ง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
49	นางอัญชลี รูปนรินทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
50	นางสาวจิรายุ จักมูดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
51	นายทศรัสมิ์ คำภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
52	นางสาวฉนิชาภัทร สุวรรณ	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	
53	นายภูเกียรติ เกรียงไกรชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	
54	นายเสฐฐวุฒิ กิจปกรณ์สันติ	นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ	
55	นายศักดิ์สิทธิ์ ภิญ โยชิพ	วิศวกร ปฏิบัติการ	
56	นางสาวพิสมัย หงษ์จันดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	